

สนค.จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะภาคบริการรักษาพยาบาล (Healthcare)

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมถึงข้อเสนอแนะการปรับปรุง และพัฒนามาตรการ กฎระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ณ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยมีผู้แทนภาคเอกชน อาทิ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมการหารือ ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรับฟังความเห็นครั้งก่อน ข้อเสนอแนะในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น



1. **นโยบายด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ** ควรมีการเพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันและมีบทบาทตัดสินใจในการออกนโยบายต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ

2. **การผลักดัน Academic Hub** เพื่อเปิดหลักสูตรสอนแพทย์/พยาบาล ควรมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public - Private Partnership) เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทั้งภาครัฐและเอกชน

3. **การส่งเสริมสถานะของพยาบาล** เพื่อแก้ปัญหาสมองไหลจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องค่าตอบแทน

4. **การมองถ่ายอำนาจของภาครัฐในบางเรื่อง** ให้หน่วยงานอิสระหรือภาคเอกชนดำเนินการแทน เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะรวบรวมความเห็นทั้งหมดที่ได้จากการหารือในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบการเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านสาธารณสุขต่อไป โดยนอกจากโครงการนี้แล้ว สนค. ยังมีการจัดทำโครงการการจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการศัลยกรรม สาขาบริการสุขภาพ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบริการสุขภาพเพื่อการศึกษานโยบายของเศรษฐกิจสาธารณสุข เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สามารถใช้กำหนดนโยบาย และวางแผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมียุทธศาสตร์ต่อไป

HEALTHCARE AND WELLNESS



TPSO
Trade Policy and Strategy Office
Ministry Of Commerce